

Số: /BC-BDT

Sa Thầy, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện

Thực hiện kế hoạch giám sát số 03/KH-BDT ngày 25/02/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Kết quả như sau:

I. Công tác triển khai, thực hiện

1. Công tác triển khai, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi

Trong giai đoạn 2020-2021 phòng giao dịch NHCSXH đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban đại diện huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp.

UBND các xã chỉ đạo các Hội được nhận ủy thác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát. Hàng tháng Hội tổ chức xuống thôn, làng để hướng dẫn tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức họp xét những đối tượng có nhu cầu vay. Chủ động tham mưu biện pháp giải quyết khi có vướng mắc phát sinh.

Cơ bản hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đã tiếp cận được các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ, điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa các chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nhu cầu UBND các xã đúng quy định trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được rà soát xây dựng tại cơ sở.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác, các điểm giao dịch xã. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, vào các buổi họp thôn. Qua các buổi tuyên truyền để nhân dân nắm bắt về quyền lợi được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ có vay, có trả nợ cho Ngân hàng theo hợp đồng đã ký kết.

Thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các cơ quan truyền thông Báo Kon Tum, Trung tâm Văn hoá - thể thao - du lịch và truyền thông huyện đã thực hiện nhiều phóng sự, nhiều tin, bài viết về thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng trên địa bàn. Chính sách tín dụng đã góp phần trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

3. Công tác phối hợp của Phòng Giao Dịch NHCSXH huyện với Hội các cấp, đoàn thể trong việc giải ngân cho vay

Phòng Giao Dịch NHCSXH huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương xây dựng mạng lưới tổ TK&VV thông qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...

Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết tại văn bản liên tịch, hợp đồng nhận ủy thác, qua đó đã xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách giữa các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác với NHCSXH cho vay.

Đến 31/12/2021 có 42/44 đơn vị Hội, đoàn thể cấp xã tham gia nhận ủy thác¹. Tổng dư nợ ủy thác là 388.824 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100%/tổng dư nợ NHCSXH. Trong đó: Hội phụ nữ 139.538 triệu đồng, tăng 9.638 triệu đồng so đầu năm, chiếm 35.8%/tổng dư nợ ủy thác; Hội nông dân 107.349 triệu đồng, tăng 16.083 triệu đồng so đầu năm, chiếm 27.6%/tổng dư nợ ủy thác; Hội cựu chiến binh 62.510 triệu đồng, tăng 6.395 triệu đồng so đầu năm, chiếm 16%/tổng dư nợ ủy thác; Đoàn thanh niên 79.427 triệu đồng, tăng 14.485 triệu đồng so đầu năm, chiếm 17.6%/tổng dư nợ ủy thác.

II. Kết quả thực hiện cho vay từng chương trình, chính sách (Từ năm 2020 đến 2021)

1. Những kết quả đạt được:

Kết quả thực hiện cho vay 06 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác:

- + Chương trình cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP;
- + Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg;
- + Chương trình cho vay thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg;
- + Chương trình cho vay vốn quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP;
- + Chương trình cho vay học sinh, sinh viên Quyết định 157/2007/QĐ-TTg;

¹ Còn 02 tổ chức chưa nhận ủy thác là Đoàn Thanh niên xã Sa Bình và Cựu chiến binh xã YaLy.

+ Chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường theo Quyết định 62/2004/QĐ-TTg.

Qua giám sát cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa NHCSXH và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã trên địa bàn.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tín dụng do NHCSXH trung ương giao, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch tăng trưởng cho vay về huyện. Trên cơ sở kế hoạch được giao, chi nhánh NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp tiến hành làm thủ tục giải ngân đến các hộ vay tương đối kịp thời.

Sự phối hợp của các tổ hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã triển khai đến đông đảo nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng thụ hưởng. Tất cả các nguồn vốn trên đã đến được 100% các thôn làng trên địa bàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đến 31/12/2021 nguồn vốn huy động tại địa phương: 20.736 triệu đồng, giảm so với số thực hiện năm 2020 là 4.603 triệu đồng, trong đó: (huy động của các tổ chức, cá nhân 12.171 triệu; huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) 8.565 triệu đồng; tăng so với 31/12/2020 với số tiền 2.193 triệu đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn Ngân sách địa phương: 15.235 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3.8%/tổng nguồn vốn) hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

*** Năm 2020:** Tổng dư nợ là 342.222 triệu đồng, tăng 30.977 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch giao, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9.95%, với 8.051 khách hàng còn dư nợ tại 194 Tổ TK&VV. Dư nợ bình quân đạt 45 triệu đồng/hộ.

*** Năm 2021:** Tổng dư nợ là 388.824 triệu đồng, tăng 46.602 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 13,6% so với 31/12/2020 và đạt 99% kế hoạch tăng trưởng, với 8.133 khách hàng còn dư nợ, thông qua 195 Tổ TK&VV. Dư nợ bình quân đạt 50 triệu đồng/hộ.

Đến năm 2021 giải ngân được số tiền 154.724 triệu đồng với 3.372 lượt hộ vay, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 13,62%, chất lượng tín dụng ngày một nâng lên. Việc bình xét cho vay được công khai dân chủ có sự giám sát của cấp ủy, chính quyền, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và thôn trưởng nên việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đến cuối năm 2021 xuống còn 3.16% (giảm 6.81% so với đầu năm).

Chi nhánh NHCSXH huyện đã triển khai, thực hiện cho vay theo quy trình khá chặt chẽ, danh sách các hộ vay đều dựa theo đề xuất của các tổ TK&VV và được chính quyền địa phương xác nhận. Tất cả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo đều được cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội (Hội phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên).

Ngân hàng CSXH đã tổ chức giao dịch đến tất cả các xã, thị trấn được duy trì hoạt động vào ngày cố định trong tháng, là cơ sở thuận lợi để bà con được tiếp cận các chương trình, chính sách tín dụng.

Từ nguồn vốn vay chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp cho đàn trâu, đàn bò, đàn lợn của bà con nông dân các xã tăng lên 920 con; trồng mới và chăm sóc 5.827 ha cao su, cà phê, bời lời và các cây lâu năm khác; tạo việc làm mới cho 207 lao động, 04 sinh viên được vay vốn học tập; xây dựng được 662 công trình nước sạch vệ sinh ở nông thôn.

Thủ tục vay vốn đơn giản, hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đến ở các thôn, làng; củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp nhiều hộ dân yên tâm bám đất, bám làng, thay đổi nhận thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nhận thấy NHCSXH, các xã và các tổ chức hội nhận ủy thác đã phối hợp thực hiện đạt hiệu quả, chấp hành đúng quy định trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

2.1. Phòng giao dịch NHCSXH huyện:

Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Hội ủy thác các cấp trong việc như thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đôi khi chưa kịp thời. Một số chương trình tín dụng nợ quá hạn, lãi tồn đọng tỷ lệ còn cao tại xã Ya Xia, Ya Tăng.

Năm 2020: Tổng số nợ quá hạn là 659 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,19%/tổng dư nợ tăng so với thời điểm đầu năm² là 112 triệu đồng (nợ bỏ đi khỏi địa phương có 23 hộ, số tiền 517 triệu, 2 hộ quá nghèo số tiền 23 triệu, 4 hộ chây ì không chịu trả nợ số tiền 89 triệu đồng; 1 hộ vay đi tù số tiền 30 triệu đồng);

Tổng số lãi tồn chưa thu được là 994 triệu đồng trong đó (lãi tồn ân hạn là 122 triệu đồng, lãi tồn phải thu là 871 triệu).

Năm 2021: Tổng số nợ quá hạn: 736 triệu đồng, tăng 77 triệu đồng so với đầu năm chiếm 0,19%/tổng dư nợ.

² xã Sa Nhon 98 triệu đồng; xã Hơ Moong 60 triệu; xã Sa Nghĩa 32 triệu, Ya Xiêr 4 triệu; Ya Ly 2 triệu

Tổng số lãi tồn chưa thu được là 964 triệu đồng trong đó (lãi tồn ân hạn là 88 triệu đồng, lãi tồn phải thu là 877 triệu). Do dịch cô vít kéo dài nên ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của người dân, không có việc làm để trả lãi.

Công tác phối hợp của cán bộ NHCSXH cho lãnh đạo UBND cấp xã với Hội, đoàn thể xử lý các trường hợp nợ quá hạn, hộ vay chây ỳ chưa kịp thời.

2.2. Đối với các tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp

*** Hội cấp huyện:**

Một số hội triển khai một số nguồn vốn chậm, phân khai về muợn (nhiều nguồn vốn thời gian giải ngân chỉ từ 3 đến 5 ngày) Thủ tục vay phải hoàn thành gấp rút nên gặp không ít khó khăn như công tác họp bình xét hộ vay từ thôn, làng.

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, còn chậm so với kế hoạch đã xây dựng (Hội Cựu chiến binh).

Chưa xây dựng được nhiều mô hình, dự án, định hướng cho các Hội, đoàn thể cấp xã, chưa xây dựng các hợp tác xã quản lý kiểu mới, kiến thức quản lý và kỹ năng lập nghiệp, khởi nghiệp....

*** Hội cấp xã:**

Một số tổ chức Hội, đoàn thể chưa làm tốt việc chỉ đạo thành lập, quản lý hoạt động của Tổ TK&VV, đặc biệt trong việc duy trì tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ, họp bình xét đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, xử lý lãi tồn đọng... Một số nơi, Tổ trưởng Tổ TK&VV hạn chế về năng lực nên chậm có giải pháp xử lý, thay thế kịp thời, làm ảnh hưởng đến chất lượng chung.

Một số nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng dẫn đến thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thấp, số tiền gửi ít; chưa chủ động phối hợp với NHCSXH, chính quyền và Tổ TK&VV trong việc xử lý nợ rủi ro, nợ bỏ đi khỏi địa phương; đơn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng.

Số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV trên địa bàn đạt thấp, nhiều tổ viên không chấp hành việc gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng theo cam kết khi gia nhập Tổ TK&VV.

2.3. Ủy ban nhân dân các xã được giám sát:

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chưa được lãnh đạo địa phương chú trọng, chưa tuyên truyền hiệu quả nên nhiều hộ nghèo không dám vay vốn để phát triển kinh tế.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chưa chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền các đề án, cơ chế cụ thể lồng ghép các chương trình,

dự án phát triển kinh tế - xã hội với tín dụng chính sách xã hội phù hợp với từng giai đoạn, với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chất lượng tín dụng ở một số xã chưa tốt (Ya Tăng, Ya Xia). Một số xã nợ quá hạn tăng so với đầu năm. Hộ vay bỏ đi khỏi địa phương khi chưa trả hết nợ cho ngân hàng; lãi tồn đọng ở một số thôn làng còn cao (làng Tráp xã Ya Tăng, Làng O xã Ya Xiê...);

Chưa tích cực phối hợp với NHCSXH trong việc thu hồi nợ tồn đọng, nợ quá hạn, lãi tồn. chây ì, chưa được xử lý kịp thời.

Chưa phối hợp với các Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, lập hồ sơ xử lý rủi ro hàng năm. Nhiều hộ bị rủi ro nhưng không được xử lý kịp thời.

III. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đối với phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện:

Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp kịp thời, Tham mưu cho Ban đại diện HĐQT huyện thực hiện tốt quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các đơn vị liên quan thực hiện giải ngân ngay sau khi có nguồn vốn theo kế hoạch được giao năm 2022. Để nhân dân sớm tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng tín dụng trong năm từ 10% trở lên; 100% tổ viên có số dư tiền gửi tiết kiệm.

Tăng cường xử lý, thu hồi nợ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, xem nội dung này là nhiệm vụ quan trọng trong các năm tiếp theo.

Có đề xuất với ngân hàng cấp trên phân khai vốn về sớm, có thời gian để TTK&VV làm thủ tục hồ sơ, họp bình xét hộ vay.

2. Đối với các xã được giám sát

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện vay vốn để làm cơ sở bình xét cho vay ngay từ đầu năm. việc cho vay phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, đúng đối tượng trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay.

Tập trung chỉ đạo xử lý, thu hồi các khoản nợ hộ vay chây ì, vi phạm hợp đồng tín dụng, hộ vay đi khỏi nơi cư trú đã xác định được địa chỉ cụ thể; thực hiện tốt công tác thu nợ, thu lãi tháng đạt 100%; thu lãi tồn đọng hàng tháng đạt

10%; xử lý kịp thời các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

UBND xã tạo điều kiện về địa điểm giao dịch, công khai chính sách tín dụng, sắp xếp thời gian hội họp không trùng ngày giao dịch xã ...để NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ trong các phiên giao dịch cố định tại xã.

Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn cấp xã đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định;

Đôn đốc Tổ thu hồi nợ tích cực phối hợp với NHCSXH huyện xử lý, thu hồi nợ quá hạn, sử dụng vốn không đúng mục đích, lãi tồn đọng v.v...

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân nắm bắt, vay vốn phục vụ các vấn đề an sinh xã hội; tổ chức lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, mô hình, dự án...với việc sử dụng vốn vay nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022. Xây dựng kế hoạch và giúp nhân dân sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, bảo toàn vốn.

3. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác

Chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát khi xét đối tượng cho vay như (bình xét cho vay, chứng kiến nhận tiền vay, sử dụng vốn vay...); thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban quản lý tổ TK&VV; thực hiện đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi; kiểm tra rà soát các trường hợp hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương để có biện pháp xử lý, thu hồi; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, tại điểm giao dịch xã và tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV để hoàn thành kế hoạch được giao; lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với các nguồn khác, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Phòng giao dịch NHCSXH huyện;
- UBND Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr;
- Lưu: VT BDT

**TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Tám

